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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um komugjöld á heilsugæslustöðvum.

Frá Kristjáni Pálssyni.

1. Hve há eru komugjöld á heilsugæslustöðvum?
2. Hve háar hafa heildargreiðslur komugjalda verið árlega sl. þrjú ár?
3. Hvernig skiptast greiðslur þessara gjalda í krónum, sbr. 2. tölul., á milli:

a. aldraðra,
b. barna,
c. öryrkja og
d. annarra?

4. Hver er stefna ráðherra varðandi slík gjöld?


